

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>รายได้จากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ</p> <p>ผลการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คัดแยก ฝังกลบฯ ซึ่งในปี 2564 มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวเป็นจำนวน 173 ล้านบาท และ 182 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 และร้อยละ 89 ของรายได้รวม) และมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเป็นจำนวน 9 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 และร้อยละ 4 ของค่าใช้จ่ายรวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการตลาด มวลชนสิ่งแวดล้อม กระบวนการได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้ในอนาคต ประเภท ปริมาณ กากอุตสาหกรรม อัตราค่าบริการ ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายประสานงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการออกใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) การอนุมัติใบกำกับขนส่งของเสียจากอุตสาหกรรม กรณีเป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย ตลอดจนผลการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมบางประเภท และการรวบรวมน้ำหนักกากอุตสาหกรรมจากใบชั่งน้ำหนัก ในความถูกต้องและครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการให้บริการและค่าใช้จ่าย</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของรายได้จากการให้บริการแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 28 และ 30 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบันทึก การคำนวณรายได้และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบเนื้อหาสาระ • ทำความเข้าใจและประเมินแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มยอดขาย การป้องกันมวลชนสิ่งแวดล้อม การจัดทำสัญญาการรับจ้างบริการของบริษัท การจัดทำและการอนุมัติใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) ผลการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม ใบชั่งน้ำหนัก การรวบรวมน้ำหนัก และเรื่องที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสัญญาการให้บริการและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา หลักฐานการจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายได้จากการให้บริการ โดยทดสอบการคำนวณรายได้จากปริมาณกากของเสียที่รับกำจัดกับใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) ทดสอบการคำนวณค่านายหน้า และหลักฐานการให้บริการแล้วเสร็จ และตรวจสอบราคาที่ให้บริการกับสัญญาหรือใบสั่งซื้อจากลูกค้า - ตรวจสอบยอดขายรายได้โดยเลือกรายการก่อนและหลังวันสิ้นปีเพื่อตรวจสอบกับใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) และใบลดหนี้ และหลักฐานการให้บริการแล้วเสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทบันทึกรายได้จากการให้บริการตรงรอบระยะเวลาบัญชี - สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี จำนวน 30 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ (ซึ่งสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีส่วนใหญ่ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 27 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวนั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่ได้อนุมัตินั้น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 19 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำประมาณกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัท - ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยใช้ความเข้าใจของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการตรวจสอบ รวมทั้ง พิจารณาความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตกับประมาณการทางอุตสาหกรรม - ทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อสมมติฐานที่กำหนด - ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตว่าเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวหรือไม่ และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
<p>ประมาณการหนี้สินสำหรับการปิดหลุมฝังกลบ</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีประมาณการหนี้สินสำหรับการปิดหลุมฝังกลบ จำนวน 21 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีการเปิดใช้พื้นที่หลุมฝังกลบ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการปิดหลุม โดยพิจารณาจากขั้นตอนที่ใช้ในการปิดหลุมฝังกลบของบริษัทตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ EIA)</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นที่หลุมฝังกลบ ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่กำจัด และขั้นตอนที่ใช้ในการปิดหลุมฝังกลบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ EIA)

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการปิดหลุม ซึ่งได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าโสหุ้ยอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปิดหลุมฝังกลบแต่ละหลุม ที่ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร และวิศวกรโรงงานในการประมาณการหนี้สินดังกล่าว</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของประมาณการหนี้สินสำหรับการปิดหลุมฝังกลบแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 15 และ 24 ตามลำดับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นที่หลุมฝังกลบที่มีการเปิดใช้ตามที่ได้แจ้งกับอุตสาหกรรมจังหวัด และตรวจสอบปริมาณกากอุตสาหกรรมที่กำลังจัดตามใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) - ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการประมาณการหนี้สินสำหรับการปิดหลุมฝังกลบของแต่ละหลุมที่จัดทำโดยผู้บริหารและวิศวกรโรงงาน รวมถึงต้องพิจารณาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุที่ใช้ ค่าแรง และค่าโสหุ้ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิดหลุมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ทดสอบการคำนวณประมาณการหนี้สินในส่วน of พื้นที่หลุมฝังกลบที่เปิดใช้งานแล้ว และตรวจสอบการจ่ายชำระกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง - สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
<p>คดีความหรือการฟ้องร้อง</p> <p>ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคดีความข้อพิพาทหลายคดีที่ถูกฟ้อง ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งอาจได้รับผลเสียหาย หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถต่อสู้คดีความต่างๆ ได้ และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน</p> <p>ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดที่สำคัญของภาวะผูกพันเหตุการณ์สำคัญ คดีความที่สำคัญ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 25 และ 41 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินผลของคดีความ ข้อพิพาทของผู้บริหาร และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามที่ปรึกษากฎหมายของกิจการ และผู้บริหาร เพื่อได้รับทราบถึงคดีความและการฟ้องร้องที่มีสาระสำคัญที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และการประมาณการผลกระทบทางการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ - พิจารณาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องและประเมินความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการรับรู้รายการ และการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และ 41 ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ถูกเรียกร้อยค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารจัดการขยะ และบริษัทได้ทำหนังสือปฏิเสธเรื่องค่าปรับและโต้แย้งสิทธิกับ ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ได้รวมความรับผิดชอบตามสัดส่วนของบริษัท ร้อยละ 30) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้บันทึกภาระหนี้ดังกล่าวไว้แล้ว และบริษัทมีคดีฟ้องร้องอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลที่ยังไม่ทราบผลจากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความระมัดระวังฝ่ายบริหารของบริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สินจากคดีความค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดังกล่าวไว้แล้ว และเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับ 1) ความไม่แน่นอนในเรื่องค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นฯ และ 2) การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และขอให้ทำการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ชัยกฤต วรจิกรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 7326

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2565